

ก

## คำนำ

รายงานผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Educational Test : O-NET) ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบ ได้แก่โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน และสังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นข้อมูลผลการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งใช้ในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ขอขอบคุณคณะทำงานที่ได้จัดทำข้อมูล จนประสบผลสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้

(นายกิตติพงษ์ ราชสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข  
สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET)	2
ขอบข่ายการประเมิน	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
<b>ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ</b>	<b>4</b>
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน	4
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	4
การดำเนินการสอบ	5
การตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล	8
<b>ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET)</b>	<b>10</b>
<b>ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1</b>	
ตอนที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	10
ตอนที่ 2 แสดงพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	21
ตอนที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	33
ตอนที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1	46
<b>ส่วนที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ</b>	<b>48</b>
สรุปผล	48
อภิปรายผล	61
ข้อเสนอแนะ	62
<b>ภาคผนวก</b>	